

สกสว.ชูนวัตกรรมจัดสรรวิจัยแบบใหม่ ขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal” ณ โรงแรม แวงค็อก เมริออท มาร์คิส ควีนส์พาร์ค เพื่อสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ตลอดจนสาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ที่จะเป็อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการแก้วิกฤติเศรษฐกิจและขับเคลื่อนสังคม

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวตอนหนึ่งในปาถกฐาเรื่อง “อว.สร้างไทย สร้างชาติด้วยระบบ ววน.” ว่า อว.จะเป็นหน่วยงานที่จะนำความรู้และพลังไปช่วยประชาชน โดยมีการสร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างกลไกเพื่อนำระบบการบริหารความรู้ทรัพยากรมนุษย์ บูรณาการศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. กล่าวว่า การจัดงานวันนี้จะช่วยเ้าทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้งบประมาณลงทุนกับงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยโดยนักวิจัยไทย เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาประเทศ วิจัยและนวัตกรรม คือ เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าด้วยนวัตกรรมการจัดสรรวิจัยแบบใหม่

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. ได้ออกแบบนโยบายยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (แผน อววน.) ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ

ทั้งนี้ ในงานยังได้จัดเสวนาประเด็น “TSRI Talk : นวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขวิกฤติของประเทศ ด้วยระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม ววน. ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการบริหารวิทยาศาสตร์ฯ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผอ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผอ.กลุ่มภารกิจสกสว. ร่วมเสวนา